

มหาวิทยาลัยพายัพ

30 ปี แห่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้น โดยการรวมวิทยาลัยพระคริสตธรรม และโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยแมคคอร์มิค ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยเอกชนของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้มีมติตั้งชื่อ “วิทยาลัยพายัพ” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2514 จึงถือเอาวันที่ 16 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคือ เพื่อแสดงถึงความรักของพระเจ้า ความเชื่อ ศรัทธาของมนุษย์ต่อพระเจ้าและความเกื้อกูลซึ่งกันและกันของมนุษยชาติ และจะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยแสวงหาความดีเลิศทางวิชาการและคุณธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจเห็นแจ้งในสัจจะแห่งชีวิตและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการบริการรับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยพายัพมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนนโยบายของชาติ ในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพายัพได้ดำเนินการกิจหลัก 4 ประการคือ การผลิตบัณฑิต การค้นคว้าวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในปีแรกที่เริ่มเปิดดำเนินการมีนักศึกษา จำนวน 189 คน อาจารย์ 31 คน เจ้าหน้าที่พนักงาน 10 คน เปิดสอนใน 8 สาขาวิชา และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2527 วิทยาลัยพายัพ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ดำเนินการกิจด้านการจัดการศึกษาจนก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 10 คณะวิชา รวม 28 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 5 สาขาวิชา มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 7,878 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 7,498 คน ปริญญาโท 322 คน นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งเปิดในปีการศึกษานี้เป็นรุ่นแรก 32 คน นักศึกษาชาวต่างประเทศโครงการไทยศึกษาโครงการพิเศษ โครงการสอนภาษาไทยระยะสั้น จำนวน 89 คน มีอาจารย์ประจำ 432 คน เป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ 75 คน อาจารย์พิเศษ 49 และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 335 คน

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพายัพได้มีการพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2546 นี้ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรต้นสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 19 สาขาวิชาส่งเสริมให้

คณาจารย์ผลิตตำราและเอกสารประกอบการสอน มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการเรียนการสอน มีการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ e-Learning มีความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เช่น มีการตกลงจัดตั้งศูนย์วิจัยร่วม Sino – Thai Research Center กับสภาสังคมศาสตร์แห่งยูนนาน ตลอดจนมีการจัดประชุมนานาชาติ หลายครั้ง อาทิ Asian Christian Faculty Fellowship (ACFF) ครั้งที่ 1 , International Conference on Religion and Globalization และการประชุม International Partnership for Service – Learning เป็นต้น

ด้านการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรไปศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2546 มีบุคลากรลาศึกษาต่อรวมทั้งสิ้น 39 คน ศึกษาต่อระดับปริญญาโท 21 คน ระดับปริญญาเอก 18 คน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยพายัพได้สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาและเสนอผลงานทางด้านวิชาการ เข้าร่วมอบรมและดูงานที่หน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และประสบการณ์เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมรวมทั้งวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้ทำหน้าที่พัฒนากลไกของการประกันคุณภาพ ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพภายในของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล

ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทำวิจัยเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการปัจจุบันมีผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ 175 เรื่อง และอยู่ในระหว่างการดำเนินการ 15 โครงการ ซึ่งโครงการเหล่านี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพายัพ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยพายัพมีหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม อาทิ สถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันชีวิตวิทยา หอจดหมายเหตุ กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการเช่น โครงการเพื่อเด็กไทย โครงการสตรีศึกษา โครงการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน นอกจากนี้คณะและภาควิชายังจัดให้บริการวิชาการแก่สังคม เช่น ให้ความรู้และคำปรึกษาด้านกฎหมายแก่บุคคลทั่วไป ให้บริการส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชน เป็นต้น

ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพมีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้า อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้า อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้น เช่นการเก็บรวบรวมทำเนียบนักดนตรีพื้นบ้านล้านนาจัดโครงการร้อยกรองทำนองไทย เป็นต้น อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนและฝึกปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านล้านนาและดนตรีอีสาน โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพกับ Senzoku Gakuen Junior College

ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพายัพ มีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัยและเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาอยู่เสมอ ซึ่งนอกจากจะมีการปรับปรุงอาคารเดิมที่มีอยู่แล้ว ยังได้มีการจัดสร้างอาคารเรียนรวมหลังใหม่ของภาควิชาวิทยาศาสตร์ที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักหอสมุดหลังใหม่ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2547 และในปี พ.ศ. 2547 นี้ ยังมีโครงการก่อสร้างอาคารหลังใหม่อีกหลายโครงการ อันได้แก่ อาคาร International House หรืออาคารที่พักอาจารย์และนักศึกษานานาชาติ, อาคารเรียนรวมคณะนิติศาสตร์ และอาคารหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

มหาวิทยาลัยพายัพ ตระหนักอยู่เสมอว่าบุคคลที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติและสังคมจะมีความพร้อมด้านวิชาการเพียงประการเดียวไม่ได้ หากแต่บุคคลนั้นต้องถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมจึงจะสามารถยังความเจริญก้าวหน้าและสันติสุขให้เกิดแก่โลกได้ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งฝ่ายศาสนศึกษาและเสริมสัมพันธ์ขึ้น ทำหน้าที่ในการอบรมและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยผ่านกิจกรรมสำคัญ ๆ เช่น การจัดประชุมใหญ่ (Assembly) , กิจกรรมพากันมาหาความหมายและกิจกรรมมุ่งสู่โลกกว้าง

ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 21,048 คน ซึ่งบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพายัพได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติตลอดมา